



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## ขบวนการสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวทูลเกล้าฯ ถวายข้าวสารสมเด็จพระเทพฯ เพื่อบรรจุถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เป็นสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกหอมมะลิ แปรรูปเป็นข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวเกรดระดับพรีเมียม ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิที่ปลูกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ มีความประสงค์จะมอบข้าวสารพันธุ์หอมมะลิ จำนวน 14 ตัน เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศ ตามพระราชประสงค์ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยสหกรณ์ที่ร่วมถวาย จะทูลเกล้าฯ ถวาย ในวันที่ 17 ตุลาคม 2554 ณ พระราชวังดุสิต

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันมีผลกระทบในวงกว้างทั้งในพื้นที่การเกษตร ที่อยู่อาศัยและแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ทำให้สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก หากขบวนการสหกรณ์ได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ประสบภัย นับเป็นสิ่งที่ดี โดยมีจุดเริ่มต้นจากสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ซึ่งมีความประสงค์จะมอบข้าวสารหอมมะลิจำนวน 14 ตัน พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนให้สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวอื่นๆ ที่อยู่นอกพื้นที่เกิดอุทกภัยและไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม มีความประสงค์จะร่วมสมทบบริจาคข้าวสารเพิ่มเติม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อจะได้รวบรวมข้าวสารทั้งหมด และร่วมกันนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยพร้อมเพรียงกัน” นายสมชาย กล่าว

นอกจากนี้ ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ ยังได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก  
น้ำท่วม ซึ่งสมาชิกสหกรณ์หรือประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น อาทิ เครื่องอุปโภค  
บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อบรรจุนำมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบในน้ำท่วมครั้งนี้ ก็สามารถร่วมบริจาคได้ที่  
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถ. ผดุงกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2628 5512

-----